

## TRƯỜNG THCS PHÚC LỢI PHÁT ĐỘNG TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2019

Thực hiện Quyết định số 89/QĐ-TTg, ngày 09/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020”; Kế hoạch số 177/KH-UBND ngày 04/12/2013 của UBND về xây dựng XHHT giai đoạn 2012-2020; Công văn số 4080/BGDĐT- GDTX ngày 10/9/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2019; Công văn số 8829/VP-KGVX ngày 18/9/2019 của UBND Thành phố Hà Nội về việc tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2019; Công văn số Số: 184/PGDĐT ngày 18/9/2019 của PGD&ĐT Long Biên, về hướng dẫn tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2019; sáng ngày 30/9/2019, trường THCS Phúc Lợi đã tổ chức phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019. Tham dự Lễ phát động có đồng chí Nguyễn Mậu Minh - Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường; đồng chí Đặng Thị Tuyết Nhung - Phó Hiệu trưởng nhà trường; toàn thể giáo viên - nhân viên và 791 học sinh trường THCS Phúc Lợi.



Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019 có chủ đề “*Tự học là một cách xây dựng xã hội học tập*”. Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Đặng Thị Tuyết Nhung - Phó hiệu trưởng nhà trường đã nhấn mạnh tầm quan trọng của tinh thần tự học: Xã hội ngày càng phát triển đồng nghĩa với việc lượng kiến thức ngày càng gia tăng. Để đáp ứng được nhu cầu học vấn của thời đại, mỗi người cần phải tìm cho mình phương pháp học tập phù hợp. Trong đó quan trọng hơn hết là phương pháp tự học. Tự học là tự giác, chủ động trong học tập nhằm vươn lên nắm bắt tri thức. Tự học không chỉ đơn thuần là tiếp nhận kiến thức từ thầy cô mà là còn học hỏi ở bạn bè, tìm tòi nghiên cứu sách vở hay học hỏi, quan sát từ thực tế. Tự học đóng một vai trò rất quan trọng trên con đường học vấn của mỗi người. Người biết tự học luôn tư duy mở, tìm kiếm, nghiên cứu một cách tích cực và không cần ai nhắc nhở ở bất cứ hoàn cảnh nào. Nhờ đó những con người ấy luôn biết nhìn xa trông rộng, không bị tụt hậu, luôn nhạy bén trong thực tế do biết áp dụng kiến thức đã học. Kiến thức là vô cùng trong khi trí nhớ của con người là hữu hạn, nếu chỉ biết học tủ học vẹt thì ta sẽ không thể biến những kiến thức ấy thành của mình để vận dụng vào thực tế mà sẽ mau chóng quên đi. Tự học sẽ giúp ta khắc phục được nhược điểm này đồng thời giúp ta rèn luyện thói quen tích cực, chủ động hơn trong hoàn cảnh khó khăn. Hơn hết, khi tự học ta mới thấy được cái hay, cái đẹp của tri thức từ đó trở nên say mê khám phá, học hỏi nhiều điều mới lạ hơn nữa. Tự học chính là cuộc hành trình của bản thân để chiếm lĩnh kiến thức, và những bước đi đầu tiên sẽ luôn có nhiều chông gai, thử thách nhưng chính những lúc bế tắc ấy lại là động lực thúc đẩy chúng ta tích cực tư duy để tìm ra hướng đi. Cái cảm giác lúc tự mình ngộ ra được những điều mới lạ thật không còn gì vui hơn và bài học đó sẽ mãi theo ta. Tự học giúp ta nắm vững căn bản, đào sâu và mở rộng kiến thức chứ không phải nhận thức một cách máy móc. Có tự học ta mới hệ thống lại được những kiến thức đã học và kịp thời nhận ra thiếu sót của bản thân để kịp thời bồi đắp, từ đó ta có bước đầu tự tin trên con đường học vấn. Trong lịch sử ta thấy có rất nhiều tấm gương thành tài nhờ nỗ lực tự học của bản thân như trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi, Nguyễn Hiền và tiêu biểu chính là chủ tịch Hồ Chí Minh. Hằng đêm, sau 12 giờ lao động nặng nhọc Người lại tự học tiếng Pháp bằng cách học thuộc lòng mỗi ngày mười từ, và cứ thế Người đã thông thạo không chỉ tiếng Pháp mà còn nhiều ngoại ngữ khác như tiếng Trung Quốc, tiếng Anh. Người cũng đã từng nói “Trong cách học. phải lấy tự học làm nòng cốt”. Kết thúc bài phát biểu, đồng chí mong muốn rằng, mỗi giáo viên cũng như mỗi em học sinh trong nhà trường sẽ là một tấm gương về tinh thần tự học, cùng nhau góp phần xây dựng một môi trường học tập tích cực, tiến bộ, hiệu quả.



Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời là hoạt động thường niên của trường THCS Phúc Lợi. Thông qua hoạt động này, nhà trường muốn nâng cao hơn nữa ý thức tự học, tự rèn luyện cho tập thể GV và HS, giúp GV và HS thấy được ý nghĩa và sự cần thiết của việc học tập suốt đời, xây dựng một môi trường học tập tiên bộ, tích cực. Tuần lễ học tập suốt đời năm 2019 được diễn ra từ ngày 30/9/2019 đến 07/10/2019.



